
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจ าปี พ.ศ. 25๖6 
การประชุมครั้งที่  ๑/25๖6 

วันพุธที่  24  พฤษภาคม  25๖6  เวลา  09.๓0 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่า 

------------------------------------- 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางสาวพัชรินทร์  หวังกองกลาง รองประธานสภาเทศบาล 
3. นางสนม  แฝงด่านกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวสมทรัพย์  จิตร์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายวิวัฒน์  ทรัพย์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายปิยพงษ ์ ย่อมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางส่งเสริม  จันทร์เรือง สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายเชิด  โปยขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นางธนาทร  มีกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสิรภพ  พิมพ์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นางสมแสง  แข็งกลาง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑3. นางกุลสิริ  เปรมกลาง เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางธนาพร  ศิริโภคานนท์ นายกเทศมนตรี 
2. นางสมพิศ  จงจิตร์กลาง รองนายกเทศมนตรี 
3. นายศิวกร  สิทธิวีระกุล รองนายกเทศมนตรี 
4. นางสําลี  สิทธิวีระกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นางอํานวย  ขอมีกลาง เลขานายกเทศมนตรี 
6. นายประทีป  กุลสํานัก ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7. นายสันติ  มรกต ผู้อํานวยการกองช่าง 
8. นางวิภา  ชัยเฉลียว หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
9. นางสาววรรณภา  ยิ่งยง หัวหน้าฝุายอํานวยการ 

10. นางสาวนุชนาถ  ศรีโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

เริ่มประชุม   09.30  น. 
-    เมื่อถึงเวลา  09.๓0 น.  นางกุลสิริ  เปรมกลาง  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลมะค่า  ตรวจนับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะค่าปรากฏว่า
มีจํานวน  12 คน เมื่อครบองค์ประชุมจึงเชิญ  นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  
ประธานสภาเทศบาลตําบลมะค่า จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  เสร็จแล้วทํา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมและเปิดประชุม   
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นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   สวสัดีครับ  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  วันนี้เป็นวันเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่า   

สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี  พ.ศ. 25๖6 การประชุมครั้งที่ ๑/25๖6  
ขณะนี้ มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี 1.1    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่า สมัยสามัญ สมัยที่สอง   

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖6 
นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะค่าอ่านประกาศ
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลตําบลมะค่า  เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่า  สมัย 

สามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖6  ครับ 
นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -   ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะค่า  เรื่อง   เรียกประชุมสภา
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  เทศบาลตําบลมะค่า  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖6 

ตามมติสภาเทศบาลตําบลมะค่า ในการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่า   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2566  กําหนดให้เริ่ม 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่า  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจําปี  พ.ศ.  
๒๕๖6  ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม ๒๕๖6  เป็นต้นไป  มีกําหนด ๓๐ วัน นั้น 

- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พุทธศักราช  ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑4  พ.ศ. ๒๕62 จึงให้เรียก 
ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่า  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖6   
ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม ๒๕๖6  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน จึงประกาศ 
มาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ วันที่  21  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖6   
นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะค่า 

ที่ประชุม    -  รับทราบ 

วาระท่ี 1.2    การแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี   
นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ประธานสภาเทศบาล  (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๔๘ อัฎฐ วรรคสอง  บัญญัติให้ 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้  โดยในกรณีเทศบาลตําบลให้
แต่งตั้งได้จํานวนรวมกันไม่เกินสองคน  ประกอบกับคําสั่งเทศบาลตําบลมะค่า  
ที่ 177/2564  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2564  ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  ไปแล้วนั้น 

เพ่ือประโยชน์ในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลมะค่า  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 48  เตรส (3)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงแก้ไขค าสั่งและ
แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลมะค่า  และเลขานุการนายกเทศมนตรี
ต าบลมะค่า  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมาย  ดังนี้ 
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๑. นางส าลี  สิทธิวีระกุล เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลมะค่า 
๒. นางอ านวย  ขอมีกลาง เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลมะค่า 

ตามคําสั่งเทศบาลตําบลมะค่า  ที่  103/2566  เรื่อง  แก้ไขคําสั่งแต่งตั้งรอง
นายกเทศมนตรีตําบลมะค่า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีตําบลมะค่า (เฉพาะราย)  ทั้งนีม้ีผลตั้งแต่วันที่  1  พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖6  เป็นต้นไป   

ที่ประชุม    -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่าครั้งที่ผ่านมา 
วาระท่ี   2.1       รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่า  สมัยสามัญ  สมัยแรก     

ประจ าปี พ.ศ. 2566  การประชุมครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2566   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    ในวาระนี้ ผมจะให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลตําบลมะค่า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2566  การ 

ประชุมครั้งที่  1/2566  เมื่อวันอังคารที่  28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6  ครับ            
ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบ 
ความถูกต้องล่วงหน้าแล้ว  หากท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม  โปรดยกมือขอ 
แก้ไขได้ ทั้งหมดมี  36 หน้า ขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาไปทีละหน้า   
มีท่านใดจะขอแก้ไข  สอบถามหรือไม่ครับ   

-    ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือสอบถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติจากทุกท่าน  
ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน  12  คน ถือว่าครบองค์ประชุมครับ 

-    ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่า  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2566  การประชุมครั้งที่  1/2566  
เมื่อวันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6  โปรดยกมือครับ   

-    สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์  ด้วยคะแนน  11  เสียง  
ประธานสภาเทศบาล งดออกเสียง  เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้ มีมติรับรอง
รายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย 

มติที่ประชุม                    - ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลมะค่า มีมติรับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาลต าบลมะค่า  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2566   

การประชุม  ครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕๖6   

ระเบียบวาระท่ี  3   กระทู้ถาม 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
- ไม่มี   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา   
วาระท่ี  6.1   ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลมะค่าร่วมเป็น 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   ต่อไปเป็นวาระท่ี 6.1  ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะค่าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ขอเชิญ 
ท่านนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติต่อสภาฯ ขอเชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์  -   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  วาระนี้เป็นการเสนอญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

มะค่าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ 
พ้ืนที ่ จํานวน  2  คน โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบการพิจารณาดังนี้  

หลักการ 
ด้วย คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่              
1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปซึ่งตามข้อ 12 (3) กําหนดให้สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  จํานวน              
2 คน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เหตุผล 
เนื่องด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล 

มะค่า จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ดังนั้น               
จึงจําเป็นต้องมีการเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตําบลมะค่า  
ในการมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ  จํานวน 2 คน  เข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

ระเบียบ 
     1. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
    หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร 
    จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561                
    ข้อ 12 (3) 
     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

     จึงขอเสนอสภาเทศบาลตําบลมะค่า พิจารณามอบหมายสมาชิกสภา 
    เทศบาลฯ จํานวน 2 คน เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน 
    หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ต่อไป 
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นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะค่า  เสนอรายชื่อผู้ที่ 
ประธานสภาเทศบาล สมควรได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ  ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และขอผู้รับรองจํานวน                
2  คน  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการคนที่  1  ครับ 

นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์  -   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอ  นางสมแสง  แข็งกลาง  สมาชิกสภา 

เทศบาล  เขต 2 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอผู้รับรองจํานวน ๒ คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม    - มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผู้รับรอง จํานวน ๒ คน  ประกอบด้วย 
     1. นายวิวัฒน์  ทรัพย์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 
     2. นางส่งเสริม  จันทร์เรือง สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  เสนอชื่อคณะกรรมการคนที่  2  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

นางสาวสมทรัพย์  จิตร์กลาง  -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวสมทรัพย์  จิตร์กลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  ขอเสนอ  นายปิยพงษ์  ย่อมกลาง  สมาชิกสภา 

เทศบาล  เขต 1   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   ขอผู้รับรองจํานวน ๒ คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม    -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผู้รับรอง จํานวน ๒ คน  ประกอบด้วย 
     1. นางสาวพัชรินทร์  หวังกองกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 
     2. นางสาวธนาทร  มีกลาง    สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญยกมือครับ 

นางสมแสง  แข็งกลาง   -  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสมแสง  แข็งกลาง 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2  ขอเสนอ  นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์   

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   ขอผู้รับรองจํานวน ๒ คน ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ที่ประชุม    -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผู้รับรอง จํานวน ๒ คน  ประกอบด้วย 
     1. นางสนม  แฝงด่านกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 
     2. นายปิยพงษ์  ย่อมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 1 
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นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญยกมือครับ 

ที่ประชุม    -  ไม่มี 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอรายชื่อเพ่ิมเติม  สรุปได้ว่ามีผู้ 
ประธานสภาเทศบาล  เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุน 

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  จํานวน  3  ท่าน  ได้แก่ 
 1.  นางสมแสง  แข็งกลาง    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 2.  นายปิยพงษ์  ย่อมกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
 3.  นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
เนื่องจากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ  3 ท่าน  จึงต้องทําการคัดเลือกให้เหลือเพียง   
2 ท่าน  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการครับ 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -  เมื่อที่ประชุมเสนอชื่อมา  3  ท่าน  ให้ทําการคัดเลือกให้เหลือเพียง  
เลขานุการสภาเทศบาล  2  ท่าน  โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละท่านยกมือให้คะแนนเสียง  ซ่ึงแต่ละ 

ท่านสามารถยกมือได้เพียงครั้งเดียว  โดยประธานสภาเทศบาลจะขานชื่อ            
ผู้ถูกเสนอชื่อทีละท่าน  เชิญประธานสภาเทศบาลค่ะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ท่านที่ 1 นางสมแสง  แข็งกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเลือก   
ประธานสภาเทศบาล  นางสมแสง  แข็งกลาง  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  5  เสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ท่านที่ 2 นายปิยพงษ์  ย่อมกลาง  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเลือก   
ประธานสภาเทศบาล  นายปิยพงษ์  ย่อมกลาง  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  2  เสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ท่านที่ 3 นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   
ประธานสภาเทศบาล  เลือก  นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  4  เสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   มตเิห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมะค่าร่วมเป็นกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  ในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   

จํานวน  2  ท่าน  ได้แก่ 
 1.  นางสมแสง  แข็งกลาง    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 2.  นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
 

วาระท่ี  6.2    ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  1  รายการ  (กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
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นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   วาระท่ี 6.2  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน   
1  รายการ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ตําบลมะค่า  เสนอญัตติต่อสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์  -   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  งบลงทุน  หมวดค่า 
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  1   
รายการ  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ดิฉันขอมอบหมายให้ 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
ทราบและพิจารณาค่ะ 

นายประทีป  กุลสํานัก   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร    
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการที่เข้าประชุมทุกท่าน  ผม  นายประทีป  กุลสํานัก   

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาตอ่านรายละเอียดญัตติ
เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลมะค่า มีความ

ประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ 2566 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
จํานวน 1 รายการ 

เหตุผล 
ตามท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลมะค่า ได้เสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใน
คราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2566 การประชุมครั้งที่ 
1/2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม 
เงินงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจําปีงบประมาณ 2566 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 
1  รายการ  การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล)  งบประมาณตั้งไว้ 23,000 
บาท ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดจิิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับเดือน
มีนาคม 2566 หากไม่ดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณให้ถูกต้อง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ 

ในการนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลมะค่า จึงมี
ความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2566  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
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งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณตั้งไว้ 
23,000 บาท 

ข้อความเดิม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Al in one สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  

1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  23,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

และ 12 แกนเสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้             
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GH2 จํานวน  
1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Leve) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บน 
แผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจํา 
หลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ 
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรอืดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด SolidStateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จํานวน 1 หน่วย 

- มี OVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
3 ช่อง 

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ข้อความใหม่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ Aแ in one สําหรับงานประมวลผล  จํานวน             

1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  24,000  บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

และ 12 แกนเสมือน (12Thread)และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (TurboBoost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จํานวน   
1 หนว่ย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด             
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร  
หลักท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาด 
ไม่น้อยกว่า 2 GB 

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ 
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด              
ไม่น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ                   
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด SolidStateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 
GB จํานวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
3 ช่อง 

- มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ

ระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 

0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
ระเบียบฯ 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
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งบประมาณ ข้อ 29 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่าพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอบคุณ ท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  
ประธานสภาเทศบาล   -  ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม    -   ไม่มี 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ 

โอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   เป็นอันว่าสภาเทศบาลตําบลมะค่ามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖6  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ 
อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลต าบลมะค่า  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เทศบาล 
ต าบลมะค่า  เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2566  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับ 
งานประมวลผล   

วาระท่ี  6.3   ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ  2566  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  จ านวน  1  รายการ   
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   วาระท่ี 6.3  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - เพ่ิมงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  1  รายการ  กอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลมะค่า  เสนอ 
ญัตติต่อสภาฯ  เชิญครับ 
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นางธนาพร  ศิริโภคานนท์  -   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  1  รายการ  ของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  ดิฉันขอมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม  ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาค่ะ 

นายประทีป  กุลสํานัก   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร    
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการที่เข้าประชุมทุกท่าน  ผม  นายประทีป  กุลสํานัก   

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาตอ่านรายละเอียดญัตติ
เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนลด - โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  1 รายการ 

เหตุผล 
ตามท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลมะค่า ได้เสนอ

ญัตติขออนุมัติโอนลด- โอนเพิ่มงบประมาณเพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2566 การประชุมครั้งที่ 1/2566  เมื่อวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม เงินงบประมาณเพ่ือมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจําปีงบประมาณ 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน  1 รายการ  การ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 
one สําหรับงานประมวลผล) งบประมาณตั้งไว้ 23,000 บาท ซึ่งตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนมีนาคม  2566 มี
การปรับราคาที่สูงขึ้น จึงต้องขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่ม งบประมาณเพ่ือให้
ดําเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ

ดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ หน้า 146  
ตั้งไว้  330,000  บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  155,819 บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้จํานวน  1,000  บาท  ทําให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน  
154,819 บาท 

โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน 

หมวดคา่ครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล)  งบประมาณตั้งไว้  
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23,000 บาท  ขอโอนเพ่ิมจํานวน  1,000  บาท  ทําให้มีงบประมาณ
คงเหลือหลังโอนจํานวน  24,000  บาท  

ระเบียบฯ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีงบประมาณของการปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด  4  
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ  27  เป็นอํานาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่าพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอบคุณ ท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ประธานสภาเทศบาล   -  ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม    -   ไม่มี 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ 

โอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน   
1  รายการ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   เป็นอันว่าสภาเทศบาลตําบลมะค่ามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  หมวด 

ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จํานวน   
1  รายการ  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงานประมวลผล   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลต าบลมะค่า  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เทศบาล 
ต าบลมะค่า  โอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2566  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์   
จ านวน  1  รายการ  ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงาน
ประมวลผล 

วาระท่ี  6.4     ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด-โอนเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ  2566  เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวด            
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  1  โครงการ  (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 
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นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   วาระท่ี 6.4  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - เพ่ิมงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. ข้าง 
ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีตําบลมะค่า  เสนอญัตติต่อสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์  -   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพ่ิมงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. ข้าง  
ตลาดสดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ของกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม  ดิฉันขอมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาค่ะ 

นายประทปี  กุลสํานัก   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร    
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการที่เข้าประชุมทุกท่าน  ผม  นายประทีป  กุลสํานัก   

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขออนุญาตอ่านรายละเอียดญัตติ
เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด – เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6  เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. ข้าง ตลาดสดเทศบาล  โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักการ 
ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติ         

ขออนุมัตโิอนลด - โอนเพิ่ม เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางาน
ก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. 
ข้างตลาดสดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปี 2566 จํานวน 1 โครงการ 

เหตุผล 
เนื่องจากตลาดสดเทศบาลตําบลมะค่า  มีพ้ืนที่บริเวณรอบตลาดสด

เกิดการทรุดตัวและพ้ืนที่บางส่วนที่ยังเป็นพื้นดิน เป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ําขังในช่วง
ฤดูฝน ทําให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความไม่สะดวกปลอดภัยเพ่ือเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาล
ตําบลมะค่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงมีความจําเป็นต้องโอนลด-โอน
เพ่ิม เงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 โครงการ ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝุายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  หน้า 143  ตั้งไว้  1,417,540  บาท  มีงบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  787,534 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้จํานวน  164,000 บาท 
ทําให้มีงบประมาณคงเหลือหลังโอน  623,534 บาท 
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โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างตลาดสดเทศบาลและ
งบประมาณตั้งไว้ 164,000 บาท ขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (โครงการ
ปรับปรุงพื้น คสล. ข้างตลาดสดเทศบาล) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

-  ก่อสร้างถนน คสล. ด้านข้างตลาดสด  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 28 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร (ตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด)      
 -  ปรับปรุงพื้น คสล. ข้างตลาด  หนา 0.12 เมตร  ขนาดพ้ืนที่ คสล.   
ไม่น้อยกว่า 123.36 ตารางเมตร  พร้อมเปลี่ยนตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา
(ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด) 

ระเบียบฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่าพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอบคุณ  ท่านผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ประธานสภาเทศบาล   -  ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม    -   ไม่มี 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ 

โอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือ             
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการปรับปรุงพื้น คสล. ข้างตลาดสดเทศบาล  
งบประมาณ  163,9000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล     -   เป็นอันว่าสภาเทศบาลตําบลมะค่ามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล  โอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือตั้ง 

จ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการปรับปรุงพ้ืน คสล. ข้างตลาดสดเทศบาล   
งบประมาณ  163,9000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
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มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลต าบลมะค่า  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เทศบาล 
ต าบลมะค่า  โอนลด-โอนเพิ่ม  เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2566  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการปรับปรุงพื้น คสล. ข้างตลาด 
สดเทศบาล  งบประมาณ  163,9000  บาท   

วาระท่ี 6.5   ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขุดขยายสระประปา  ชุมชนบ้านมะค่า   
หมู่ที่ 1  (กองช่าง) 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   วาระท่ี 6.5  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ 2566  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขุดขยายสระ 

ประปา ชุมชนบ้านมะค่า  หมู่ที่ 1 (กองช่าง)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ตําบลมะค่า  เสนอญัตติต่อสภาฯ  เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์  -   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  

2566  หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง  โครงการขุดขยายสระประปา ชุมชน 
บ้านมะค่า  หมู่ที่ 1  ของกองช่าง  ดิฉันมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองช่าง               
ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาค่ะ 

นายสันติ  มรกต   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร    
ผู้อํานวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายสันติ  มรกต  ผู้อํานวยการกองช่าง   

ขออนุญาตอ่านรายละเอียดญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจําปีงบประมาณ 2566  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขุดขยาย 
สระประปา ชุมชนบ้านมะค่า  หมู่ที่ 1  ของกองช่าง  ให้ที่ประชุมสภาพิจารณา   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ด้วย กองช่าง เทศบาลตําบลมะค่า  มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอญัตติ           
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน ๑ รายการ คือ 
  ๑. โครงการขุดขยายสระประปามะค่า ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ ๑ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  -  กรุยทางถางปาุพร้อมปรับแต่งคันคูดิน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒00 ตร.ม. 
  -  ขุดขยายสระด้านทิศตะวันตก โดยมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,300 
ลบ.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด) งบประมาณท้ังสิ้น  ๓๒9,๐๐๐ บาท 
โดยจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน  ๓๒9,๐๐๐  บาท 
  เหตุผล 
  ด้วยพื้นที่ในการกักเก็บน้ํามีไม่เพียงพอ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลมะค่า และประชากรในเขต
เทศบาลตําบลมะค่ามีน้ําประปาใช้ได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตําบลมะค่าจึงขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม  ตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น  จํานวน  ๑  โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๒๙,0๐0  บาท 
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ในการนี้ กองช่างประสานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณจากกองคลังตาม
ระเบียบฯ แล้ว ปัจจุบัน เทศบาลตําบลมะค่า มียอดเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ 
  เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้  ณ วันที่  ๓0 กันยายน 
๒๕๖๕  จํานวน  ๕๒,9๐๙,๓๙๓.๓๖  บาท 
  หัก สํารองตามระเบียบฯ     ๖,๓๖๐,๙1๕.๐๐  บาท 
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้หลักหักสํารอง
ตามระเบียบ       ๔๖,๕๔๘,๔๗๘.๓๖  บาท 
  หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน  ๔,๕๑๐,๗๐๐.๐๐  บาท 
  ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ        - 
  บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว    -      
  รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม       ๙๔๕  บาท 
  ปัจจุบันคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ 

        42,o๓๘,๗๒๓.๓๖  บาท 
  หากอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ตามโครงการข้างต้น  ๑ โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๒๙,๐๐๐  บาท  จะทําให้มียอดเงินสะสมคงเหลือ 
จํานวน  ๔๑,๗๐๙,๗๒๓.๓๖  บาท 
   ระเบียบๆกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  
และท่ีแก้ไซเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕6๑  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด     

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (๓) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ร้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก 
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่าพิจารณาอนุมัติ 

 



17 
 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอบคุณ  ท่านผู้อํานวยการกองช่าง  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   -  ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือครับ 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -  ให้ผู้อํานวยการกองช่าง  แจ้งสถานที่ท้ิงดินให้ที่ประชุมทราบด้วย 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสันติ  มรกต     -  ตามปริมาณดิน  6,300 ลบ.ม  สถานที่ท้ิงดินต้องเป็นที่สาธารณะ 
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประโยชน์ในเขตของเทศบาล  การนําดินออกไปทิ้งจะมีการตรวจสอบปริมาณ 

ดินที่นําออกไปและทําการปรับเกลี่ย  และสําหรับจุดที่ทิ้งดินจะระบุไว้ในแบบ  
กําหนดไว้ 6 จุด ดังนี้  

1. ข้างทางสาธารณะประโยชน์ทางไปหนองม้า 
2. ข้างทางสาธารณะประโยชน์ถนนสุวรรณฉวี 
3. ถนนดินทางไปทุ่งนาในเขตเทศบาล 
4. ชุมชนบ้านมะเกลือข้างโรงเรียนบ้านมะค่าคงฤทธิ                

บัวสุวรรณอนุสรณ์ 
5. ชุมชนบ้านโนนดินทราย 
6. ชุมชนบ้านโนนดินทราย 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอบคุณ  ท่านผู้อํานวยการกองช่าง  มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม    -   ไม่มี 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ 

จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2566  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
โครงการขุดขยายสระประปามะค่า  ชุมชนบ้านมะค่า  หมู่ที่ 1  งบประมาณ   
329,000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล     -   เป็นอันว่าสภาเทศบาลตําบลมะค่ามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการขุดขยายสระประปามะค่า  ชุมชนบ้านมะค่า   

หมู่ที่ 1  งบประมาณ  329,000  บาท  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลต าบลมะค่า  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เทศบาล 
ต าบลมะค่า  จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการขุดขยายสระประปามะค่า  ชุมชน 
บ้านมะค่า  หมู่ที่ 1  งบประมาณ  329,000  บาท   

วาระท่ี 6.6   ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  ชุมชนบ้าน 
มะเกลือ  หมู่ที่ 13 (จากถนนเทศบาล 2 ถึงบ้านนางสลิด)  (กิจการประปา) 
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นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   วาระท่ี 6.6  ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ 2566  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขยายท่อเมนต์ 

ประปา  ชุมชนบ้านมะเกลือ  หมู่ที่ 13 (จากถนนเทศบาล 2 ถึงบ้านนางสลิด)   
(กิจการประปา)  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลมะค่า  เสนอญัตติต่อสภาฯ   
เชิญครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์  -   เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรีเทศบาล  ดิฉันขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  

2566  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขยายท่อเมนต์ประปา   
ชุมชนบ้านมะเกลือ  หมู่ที่ 13  (จากถนนเทศบาล 2 ถึงบ้านนางสลิด)     
ของกิจการประปา  ดิฉันมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองช่าง  ได้ชี้แจง 
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาค่ะ 

นายสันติ  มรกต   -   เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร    
ผู้อํานวยการกองช่าง  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายสันติ  มรกต  ผู้อํานวยการกองช่าง   

ขออนุญาตอ่านรายละเอียดญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประจําปีงบประมาณ 2566  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการขยาย 
ท่อเมนต์ประปา  ชุมชนบ้านมะเกลือ  หมู่ที่ 13  (จากถนนเทศบาล 2 ถึงบ้าน 
นางสลิด) ของกิจการประปา  ให้ที่ประชุมสภาพิจารณา  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ด้วย กิจการประปา เทศบาลตําบลมะค่า มีความจําเป็นที่จะต้องเสนอ
ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน ๑ 
รายการ คือ 
  ๑. โครงการขยายท่อเมนต์ประปาชุมชนบ้านมะเกลือ หมู่ที่ ๑๓ (จาก
ถนนเทศบาล ๒ ถึงบ้านนางสลิด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  -  ขุดวางท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๑.๕ นิ้ว            
ยาว ๑๗๕ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบ  (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
งบประมาณท้ังสิ้น  ๒๑,๗00 บาท  โดยจ่ายขาดเงินสะสมจํานวน                 
๒๑,๗๐๐ บาท 
  เหตุผล 
  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลมะคา่ และประชากรในเขตเทศบาลตําบลมะค่ามีน้ําประปาใช้ได้
อย่างทั่วถึง  กิจการประปา  เทศบาลตําบลมะค่า จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น  จํานวน ๑ โครงการ งบประมาณรวม  
ทั้งสิ้น ๒๑,๗๐๐ บาท 
  ในการนี้ กิจการประปา ได้ประสานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณจาก 
กองคลังตามระเบียบฯ แล้ว  ปัจจุบัน กิจการประปา มียอดเงินสะสมคงเหลือ 
ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้ 
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  -  เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕  จํานวน  ๕,๒๗๓,๔๕๐.๑๒  บาท 
  หัก  สํารองตามระเบียบฯ        - 
  คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้หลักหักสํารอง
ตามระเบียบ ๕,๒๗๓,๔๕๐.๑๒ บาท 
  หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน      - 
  ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ      - 
  บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว  -
 รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม     - 
  ปัจจุบันคงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใช้ได้        
      ๕,๒๗๓,๔๕๐.๑๒ บาท 
  หากอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามโครงการข้างต้น ๑ โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๑,๗๐๐ บาท จะทําให้มียอดเงินสะสมคงเหลือ 
จํานวน ๕,๒๕๑,๗๕๐.๑๒ บาท 
  ระเบียบๆกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้  เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๗  และท่ีแก้ไซเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕6๑  ข้อ ๘๙ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทําเพ่ือ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด   
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
  (๓) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ร้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
  (4) เมือ่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 
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ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน              
ระยะยาว 
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะค่าพิจารณาอนุมัติ 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -  ขอบคุณ  ท่านผู้อํานวยการกองช่าง  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   -  ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ  

ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่ โปรดยกมือครับ 

ทีป่ระชุม    -   ไม่มี 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัย  หรือสอบถามใน
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้  ผมจะขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ 

จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2566  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  ชุมชนบ้านมะเกลือ  หมู่ที่ 13  (จากถนน 
เทศบาล 2 ถึงบ้านนางสลิด)  งบประมาณ  21,700  บาท  ตามท่ี 
นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    -   สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ  11  เสียง  ประธานสภาเทศบาล        
     งดออกเสียง   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล     -   เป็นอันว่าสภาเทศบาลตําบลมะค่ามีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ 
ประธานสภาเทศบาล  จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  ชุมชนบ้านมะเกลือ  หมู่ที่  

13  (จากถนนเทศบาล 2 ถึงบ้านนางสลิด)  งบประมาณ  21,700  บาท   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   

มติที่ประชุม    -   สภาเทศบาลต าบลมะค่า  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กิจการ  
ประปา  จ่ายขาดเงินสะสม  โครงการขยายท่อเมนต์ประปา  ชุมชนบ้าน 
มะเกลือ  หมู่ที่ 13  (จากถนนเทศบาล 2 ถึงบ้านนางสลิด)  งบประมาณ   
21,700  บาท   

ระเบียบวาระท่ี  7   เรื่องอ่ืนๆ   
นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    มีสมาชิกฯท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวลาน  อัครบุญญานนท์  -    เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  ดิฉัน  นางสาวลาน   
สมาชิกสภาเทศบาล อัครบุญญานนท์  ขอสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดในจุดอ่ืนๆ ได้ดําเนินการ

อย่างไรบ้างแล้ว 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    ที่ท่านสมาชิกสภาถาม  หมายถึงได้มีการไปสํารวจจุดติดตั้ง  หรือ  
ประธานสภาเทศบาล  มีการตั้งงบประมาณหรือการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแล้วหรือยังใช่ 

หรือไม ่ เชิญหัวหน้าสํานักปลัด ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ    
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นางวิภา  ชัยเฉลียว   -   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล   
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร  เรื่องกล้องวงจรปิดในจุดอื่น ๆ ตอนนี้ยังไม่มีการสํารวจจุดติดตั้ง   

และยังไม่มีการตัง้งบประมาณ  ต้องรอสิ้นปีงบประมาณหากมีงบประมาณ
เหลือและยังมีความต้องการอยู่ก็สามารถโอนงบประมาณมาดําเนินการได้ค่ะ 

นายศิวกร  สิทธิวีระกุล   -   ขอเพ่ิมเติมเรื่องกล้องวงจรปิด  จากการประชาคมครั้งล่าสุดได้มี
รองนายกเทศมนตรี  การเสนอเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเข้าที่ประชุมด้วย  การดําเนินการจะเป็น 

ปีงบประมาณหน้า  ซึ่งเบื้องต้นผมได้ประสาน ท่านสารวัตรปราบปราม ที่                  
สภ.พลสงคราม  ให้ช่วยสํารวจจุดที่เป็นจุดเสี่ยง  ที่เหมาะสมในการติดตั้งกล้อง 
แต่ในเรื่องของแผนและงบประมาณในปีนี้ยังไม่มีครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -    มีท่านใดเสนออีกหรือไม่    
ประธานสภาเทศบาล  

นายวิวัฒน์  ทรัพย์กลาง   -    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ผม  นายวิวัฒน์  ทรัพย์กลาง   
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1  มีเรื่องที่จะพูดสองเรื่องครับ  เรื่องแรกขอพูดถึง 

การทํางานของกองช่าง  ผมเข้าใจระบบการทํางานว่าการทํางานมีขั้นตอน  แต่ 
อยากให้เร่งการทํางานให้เร็วขึ้น  เพราะโครงการแต่ละโครงการไม่ว่าจะเป็นใน 
พ้ืนที่เขต 1 หรือเขต 2 ยังล่าช้าอยู่มาก  และเรื่องที่สอง  อยากให้เทศบาล 
เล็งเห็นความสําคัญของชุมชนทั้ง 2 เขต ในเรื่องของกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น 
กลุ่มพวงหรีด  หรือกลุ่มเย็บผ้า  อยากให้มีโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
อาชีพใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น  เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้และสร้างความสามัคคี  ในชุมชน 
ครับ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์   -   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี   สําหรับเรื่องการตั้งกลุ่มอาชีพ  เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ความคงทนถาวรของกลุ่ม 

อาชีพต่าง ๆ ของเราค่อนข้างเปราะบาง  หากมีการกระทบกระทั่งกันกลุ่มก็
สลายไป  ทางเทศบาลก็อยากให้มีต่อเนื่องแต่ทางกลุ่มไม่สามารถดําเนินการ
ต่อไปได้เอง  ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดตั้งแต่กลุ่มทอเสื่อซึ่งได้มีการลงทุนไป
เยอะ  เรื่องฝีมือในการทําถือว่าฝีมือดีแต่การรวมกลุ่มกันกระทบกระทั่งไม่ได้
เลยไม่มีความหนักแน่นมีปัญหา  กลุ่มอาชีพที่เคยจัดตั้งมามีเยอะมากแต่ขาด
ความต่อเนื่องไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจที่มุ่งหวังไว้  แต่ก็ยังคงมีความพยายามที่จะ
ตั้งใหม่อย่างเช่นกลุ่มดอกไม้จันทร์  ก็จะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทําการ
แนะนําดูแลรื้อฟ้ืนขึ้นมาเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังขายได้ตลอด   
 สําหรับกลุ่มใหม่ที่อยากให้มีการจัดตั้งได้คิดไว้บ้างหรือไม่ว่าอยากตั้ง
กลุ่มอะไร  ในส่วนของงบประมาณในปีนี้ตอนนี้ก็ปลายปีงบประมาณแล้วไม่
น่าจะดําเนินการได้ทันคงจะเป็นปีงบประมาณหน้า ให้คิดไว้ก่อนว่าในปี 67 
อยากจะจัดตั้งกลุ่มอาชีพอะไรขึ้นมาทางเทศบาลก็ยินดีในการหาวิทยากรมาให้
ความรู้อย่างเช่นจากฝีมือแรงงานภาค 5 ในเรื่องของการเย็บผ้าในพ้ืนที่เราก็มี
คนมีฝีมือกันหลายคน  แต่ก็ไม่อยากรวมกลุ่มอยากทํากันเองเป็นส่วนตัว  
เนื่องจากแต่ละคนมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ตอนนี้บางคนก็ไปทํางานที่โรงงาน
จินตนา  อาชีพที่อยากจะให้ลองทํากันเป็นอาชีพเกี่ยวกับการถนอมอาหาร   
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ถ้าฝึกอาชีพแล้วมาจัดตั้งเป็นกลุ่มน่าจะดี  สําหรับตลาดก็มีรองรับเช่นตลาดนัด 
แต่รสชาติต้องดีอร่อย  สําหรับกลุ่มดอกไม้จนัทร์ก็อยากให้ดําเนินการต่อ  แต่
ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีก่ีกลุ่มยังดําเนินการอยู่หรือไม่  ใครเป็นประธานกลุ่มคงต้องให้
สํานักปลัดเทศบาลตรวจสอบข้อมูล  หรือมีการดําเนินการอยู่แต่ไม่มีการ
ประชุมสมาชิกกลุ่ม  ตอนนี้กลุ่มดอกไม้จันทน์ สท.สนม เป็นประธานกลุ่มใช่
หรือไม่ 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -  ไม่ทราบว่าตอนนี้สมาชิกมีกี่คน  และคนที่ร่วมกันทํา ณ ปัจจุบัน 
ปลัดเทศบาล   มีก่ีคน 

นางสนม  แฝงด่านกลาง   -  ตอนนี้ทํากันอยู่ 2-3 คน เมื่อก่อนมีคนมารับซื้อแต่ช่วงหลังมาขอ
สมาชิกสภาเทศบาล  ซื้อเป็นเงินเชื่อ  เราจึงไม่ขายให้  ทําให้ไม่มีคนมารับซื้อเราจึงขายให้ในเขต 

ชุมชนในพ้ืนที่เมื่อมีงานชาวบ้านก็จะมาสั่งเพราะรู้ว่ามีกลุ่มนี้อยู่ 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์   -  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาก็ขอให้เรียกประชุมหารือปัญหาในกลุ่มสรุปผล
นายกเทศมนตรี   การดําเนินงาน  นานมากแล้วไม่มีการประชุมทําให้เกิดความไม่สบายใจในกลุ่ม   

อาจจะประชุมกัน 3 หรือ 6 เดือนครั้งหนึ่งก็ได้  และสรุปยอดรายรับรายจ่าย
ให้กลุ่มทราบ   

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  -  ขออนุญาตครับท่านนายกเทศมนตรี  เรื่องนี้เดี๋ยวคุยปรึกษากันอีก
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ 

นางสาวพัชรินทร์  หวังกองกลาง  -  เรื่องสองพ่ีน้อง  นายสว่าง  และนายประเสริฐ  ได้รับแจ้งจากพ่อค้า
รองประธานสภาเทศบาล  แม่ค้าในตลาดร้องเรียนว่าสองคนเอายางรถยนต์ไปเผา ส่งผลให้มีกลิ่นเหม็น 
     และมีควัน พ่อค้าแม่ค้าไปบอกก็ไม่ฟัง  จะมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -  ครั้งที่ผ่านมาทางเทศบาลได้พาสองคนไปส่งที่วัดสวนแก้ว  ทางวัด
ปลัดเทศบาล   ดูแลอย่างดี  และจัดยาให้กินเป็นประจําตามเวลา  ทางพระอาจารย์แจ้งว่านาย 

ประเสริฐค่อนข้างดื้อ  ส่วนนายสว่างพ่ีทําอะไรก็ทําตาม  ทางวัดแจ้งว่าหากนํา 
กลับไปส่งครั้งนี้ทางวัดจะรับดูแลให้  แต่ถ้ารอบต่อไปจะไม่รับแล้ว  และถาม 
นายประเสริฐแล้วก็บอกว่าจะไม่กลับไปที่วัดอีกแล้วเพราะอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ได้   
ซึ่งทางเทศบาลได้เข้าไปคุยแล้วเขาบอกว่าจะไปทําความสะอาดบ้านของตัวเอง 
แล้วจะเข้าไปอยู่  แต่ก็ยังไม่เห็นไปก็ยังอยู่ที่ตลาดเหมือนเดิม  และตอนนี้ 
เหมือนว่าจะขาดยาด้วย  ก็ขอแนะนําว่าให้อยู่ห่าง ๆ หากมีปัญหาก็ให้โทรแจ้ง 
เทศบาลหรือตํารวจได้เลย  หากมีอาการหนักข้ึนเราจะนําส่งโรงพยาบาลจิตเวช   
ครั้งแรกที่เรานําไปส่งที่วัดสวนแก้วก็เพราะอยากให้ทั้งสองคนไม่เครียดได้มี 
พ้ืนที่เดินไปไหนมาไหนภายในวัดได้ทํากิจกรรมและไม่อึดอัด  จึงได้คุยกันทั้ง 3  
หน่วยงาน เทศบาล โรงพยาบาลจิตเวช  และ พ.ม.จ.  ให้นําส่งไปที่วัดก่อน 
สุดท้ายถ้าเขาอยู่ไม่ได้จริง ๆ ก็จะต้องไปอยู่ท่ีบ้านเมตตา  ตอนนี้ยังไม่สามารถ 
นําตัวไปได้เพราะเขายังปฏิเสธเราได้  รอดูอาการอีกสักระยะ  หากหนักขึ้นก็จะ 
นําส่งโรงพยาบาลจิตเวช  ช่วงนี้หากมีอะไรให้แจ้งเทศบาลทันที 
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นางสาวพัชรินทร์  หวังกองกลาง  -  ต้องแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดทราบด้วยว่าจะแจ้งได้อย่างไรทาง
รองประธานสภาเทศบาล  ช่องทางไหนแจ้งไปที่ไหน  เบอร์ที่สามารถแจ  งได้ 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -  มอบหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลไปดําเนินการประสาน  และติด 
ปลัดเทศบาล   เบอร์โทรฉุกเฉินไว้ที่ตลาดสดด้วย 

นางสมพิศ  จงจิตร์กลาง   -  ขอเพ่ิมเติมเรื่องสองพ่ีน้อง  ตอนนี้ทางเทศบาลทราบปัญหาทุกอย่าง
รองนายกเทศมนตรี  แล้วแตท่ั้งสองคนไม่ปฏิบัติตาม  หากท่านใดมีแนวทางแก้ไขปัญหาสามารถ 

นําเสนอได้ทางเทศบาลจะได้นําไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 

นางกุลสิริ  เปรมกลาง   -  เดี๋ยวทางเทศบาลจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งให้ระมัดระวัง  คนพ่ีทาน
ปลัดเทศบาล   ยามากกว่าคนน้อง  และตอนนี้ทั้งสองคนมีอาการเหมือนกัน 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายวิวัฒน์  ทรัพย์กลาง   -  อยากทราบเรื่องเสียงไร้สาย  ตอนนี้ได้ดําเนินการถึงไหนแล้วครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  -  เชิญหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาววรรณภา  ยิ่งยง   -  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และคณะ 
หัวหน้าฝุายอํานวยการ   ผู้บริหารทุกท่าน  ตอนนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการและได้ประสานสอบถามพ้ืนที่ 

ใกล้เคียงที่ได้มีการติดตั้งเสียงไร้สายเหมือนกัน  ยังต้องนํามาปรับแก้ไขอีก  จึง
ยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จค่ะ 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  -  มีท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์   -  มีเรื่องที่จะสอบถามความเห็นที่ประชุม  เรื่องการติดตั้งโคมไฟ 
นายกเทศมนตรี   หลอด LED จากโคมยาวเป็นโคมสั้น  ถนนเส้นกลางหมู่บ้าน  ถนนมุ่งสวัสดิ์   

แต่ยังไม่ทราบว่ามีท้ังหมดกี่จุด  ไม่ทราบว่ากองช่างได้สํารวจข้อมูลบ้างหรือยัง 

นายสันติ  มรกต    -  กองช่างได้สํารวจเรียบร้อยแล้วครับ  ทั้งหมด  53  จุด  
ผู้อํานวยการกองช่าง  ประกอบด้วย  ถนนนิพนธ์ดําริ  20  จุด  ถนนสวุรรณฉวี  20  จุด  สี่แยก 

สํานักงานหลังเกาไปถนนเทศบาล 3  13  จุด 

นางธนาพร  ศิริโภคานนท์   -  ทั้งหมดรวมเป็น  53  จุด  จะทําการเปลี่ยนใหม่แต่ไม่ใช่
นายกเทศมนตรี   งบประมาณของเทศบาล  จะเป็นการของบประมาณจากส่วนกลาง  เป็นโคม 

ไฟใช้ไฟฟูาเหมือนเดิม  แต่ลดค่าใช้จ่ายลง  ประหยัดไฟมากขึ้น  ตอนนี้ค่าไฟ 
ส่วนต่างของเทศบาลค่อนข้างมาก  สําหรับการดําเนินการจะดําเนินการใน 
ปีงบประมาณ 2567  หากจะดําเนินการท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านจะ 
ขัดข้องหรือไม่   
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นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  -  สมาชิกสภาเทศบาลไม่มีขัดข้องครับ  เพราะไม่ใช่งบประมาณของ
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลเป็นการของงบประมาณจากส่วนกลาง   

นายศิวกร  สิทธิวีระกุล   -  ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากท่านนายกเทศมนตรีครับ  คุณสมบัติหรือ
รองนายกเทศมนตรี  ข้อดีของหลอด LED  ที่จะเปลี่ยนคือประหยัดไฟ  โคมไฟแบบหลอด LED ไม่ได้ 

ใช้ไฟโซล่าเซลล์ยังใช้ระบบไฟฟูาปกติอยู่  แต่จะประหยัดไฟขึ้นเป็นเท่าตัวครับ 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  -  มีท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นางวิภา  ชัยเฉลียว   -  ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล  ขอชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับ
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล งานพัสดุ  ที่กําลังดําเนินการอยู่ 

1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุวรรณฉวี หมู่ที่  
1 จากบ้านนายมานพ  จงจิตร์กลาง  ถึงแยกถนนร่วมใจพัฒนา  อยู่ระหว่าง
ดําเนินการลงข้อมูลในระบบ EGP ระยะที่ 5 

2. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีเสริมเหล็ก ถนนสุวรรณฉวี ชุมชน 
บ้านมะค่า หมู่ที่ 1 บริเวณหัวและท้ายถนน  งบประมาณ  900,000  บาท  
อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์  กําหนดยื่นถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 
2566 

     -  โครงการที่ทําสัญญาและบริหารสัญญาแล้ว 
     1.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําชุมชนบ้านมะเกลือ หมู่ที่ 13 จาก 

บ้านนางอารีย์ ถึงถนนศรีเจริญ ถนนเทศบาล 2 
     2.  โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านโนนดินทราย  

หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 5 
     -  โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
     1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟูาแรงต่ําสระประปา  

ชุมชนบ้านมะค่า หมู่ที่ 1 
3. โครงการปรับปรุงหอถังสูงระบบประปาเทศบาลตําบลมะค่า  

สระปาเทศบาลตําบลมะค่า 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล  -  มีสมาชิกทา่นใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ที่ประชุม    -    ไม่มี 

นายสุระเดช  อังสุพันธ์โกศล    -   เมื่อไม่มีสมาชิกฯท่านใดเสนออะไรเพ่ิมเติม ผมขอปิดการประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
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